

๕.๑๐ ขอให้ทบวณมติสภามหาวิทยาลัย ประเด็นการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมทบวณมติสภามหาวิทยาลัย ประเด็นการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ มีความไม่ชัดเจน รวมทั้งในครั้งก่อนมิได้มีข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร นอกจากนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการจ้างงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจการทุ่มเทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จึงสมควรที่จะกำหนดสัญญาจ้าง ๖๐ ปี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับการทำงาน ประกอบกับมีอาจารย์จำนวนหนึ่งที่เป็นสัญญาจ้าง ๑ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย ซึ่งหากเกิดความล่าช้า อาจเพิ่มความเสี่ยงของการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งหากมีผู้ลาออกไป กรณีนี้จะยิ่งทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ ไม่เพียงเท่านั้นเงื่อนไขการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยในสัญญา ๑ ปี ล้วนมีที่มาที่แตกต่างกัน บางส่วนเป็นการจ้างเพื่อทดแทนการไปศึกษาต่อของอาจารย์ในหลักสูตร แต่อีกหลายรายเป็นอาจารย์ที่มารับผิดชอบหลักสูตร โดยทดแทนอัตราลาออก เกษียณ หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งควรเร่งพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการนี้จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทบวณ อภิปรายบนข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าเดิม และลงมติเกี่ยวกับสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต่อสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี ว่าควรจะดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือมีแนวทางในการปฏิบัติ หรือควรมีการดำเนินการเป็นไปในทิศทางใดเพื่อแก้ไขปัญหามติในทิศทางใด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นควรให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเสนอข้อมูลใหม่ ที่สามารถแก้ไขได้และไม่เห็นด้วยกับที่ประชุมที่จะดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ และขอแย้งมติที่ประชุมโดยไม่เห็นชอบมตินี้

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นควรให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓